

Lai Châu, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THƯ CẢM ƠN

Từ ngày 24 đến ngày 26/3/2023, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Báo Tiền Phong, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 với chủ đề “Những nẻo biên cương”.

Giải đấu được tổ chức thành công, an toàn với các nội dung thi đấu chính thức và rất nhiều hoạt động đồng hành thiết thực, ý nghĩa như: Lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu; Lễ thượng cờ Tổ quốc; Lễ Chào cờ hát Quốc ca được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là giải chạy có số lượng vận động viên tham gia Chào cờ và hát Quốc ca trên quảng trường đông nhất Việt Nam; các không gian văn hoá, ẩm thực, triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh và nhiều hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ phối hợp với địa phương tổ chức. Qua đó, đã để lại dấu ấn sâu đậm cho đại biểu, vận động viên, du khách về một Lai Châu giàu tiềm năng du lịch với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, văn hoá đậm đà bản sắc và con người thân thiện mến khách.

Có được thành công trên, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của Tổng cục Thể dục Thể thao, Ban Biên tập Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các huyện, thành phố, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc, các lực lượng trọng tài, an ninh, y tế, lễ tân, phục vụ, thanh niên tình nguyện đã đồng thuận, ủng hộ chung tay cùng Ban Tổ chức tạo nên thành công và sự lan toả của giải đấu.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đoàn vận động viên chuyên nghiệp, các câu lạc bộ phong trào, các vận động viên từ mọi miền đất nước đã về tham dự tạo nên thành công của Giải; cảm ơn các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương đã tích cực đưa tin, lan toả tinh thần, ý nghĩa, hình ảnh và những dấu ấn, kỷ lục của Giải cũng như những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, giá trị văn hoá

truyền thống tốt đẹp và sự thân thiện, mến khách của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố Lai Châu và các huyện lân cận đã hỗ trợ phòng nghỉ, phương tiện đi lại, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên và du khách với tinh thần niềm nở, nhiệt tình, hiếu khách; đồng thời dành thời gian tham gia cổ vũ, động viên các vận động viên về thi đấu, để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp với các vận động viên và du khách, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh con người Lai Châu thân thiện, mến khách trong lòng bạn bè.

Quá trình chuẩn bị, đón tiếp và tổ chức Giải, mặc dù Ban Tổ chức đã rất cố gắng, nhưng không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của quý vị đại biểu, vận động viên, du khách và nhân dân.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH TT UBND TỈNH LAI CHÂU
Tống Thanh Hải**